
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครั้งที่ 2/๒๕๖5 

เมื่อวันจันทร์ที่  25  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
ณ  ห้องประชุมพิชัยสงคราม  ชั้น  ๔  อาคาร  ICIT    

----------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
  ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์          ประธานกรรมการ                     
  2. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์          อินทร์รักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศักดิ์          อินทนนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวุฒิ          สมยานะ             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา เจียมศรีพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์         อยู่มี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิราวัฒน์     ชมระกา             กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ      เฉิดเจิม              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
11. อาจารย์ ดร.ปกรณ์                                     เข็มมงคล กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์    อ้นมอย     กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์      หนูเมือง             กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
14. อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร สมนิยาม กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
15. อาจารย์ ดร.ธัญญา                     จันทร์ตรง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
16. อาจารย์ ดร.พิทยา         ยาโม ้               กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
17. อาจารย์นิลุบล ศรีเทพ              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต        ฉัตรวิโรจน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ      ติดภารกิจ 
 2. รองศาสตราจารย์  ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ               ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ศิวัตม ์    กมลคุณานนท์ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป  ผู้แถลงวาระท่ี 4.3 
2. อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์  รักษาราชการแทนคณบดีคณะ 

พยาบาลศาสตร์  
ผู้แถลงวาระท่ี 4.4 

3 อาจารย์ ดร.รดี     ธนารักษ์ ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้แถลงวาระท่ี 4.5 
4. ผศ.ดร.พนินท์ นนทโคตร ประธานหลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตร์

ดิจิทัล 
ผู้แถลงวาระท่ี 4.5 

5. อาจารย์อุสุมา พันไพศาล อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้แถลงวาระท่ี 4.5 
6. ผศ.ดร.พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี  ผู้แถลงวาระท่ี 4.5 
7. อาจารย์ ดร.กณพ วัฒนา อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้แถลงวาระท่ี 4.5 

 
 
 
 



๒ 

 

8. ผศ.ดร.ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ ประธานหลักสูตร ทล.ม. การจัดการงาน
วิศวกรรม 

ผู้แถลงวาระท่ี 4.6 

9.   นางสุกัญญา                   มาประกอบ  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรฯ         
10. นางสาวสิน ี กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา           ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวพิณภัคธิมา                       ใจเงิน             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวภมรมาศ เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวนลินี เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.0๐  น. 

  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-19) ภายในจังหวัด
อุตรดิตถ ์และในประเทศยังมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนด ออกตาม
ความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ 42) ลง
วันที่ 21 มกราคม 2565 ซึ่งได้ระบุว่า 
                “ข้อ ๒ การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุม
แบบบูรณาการ  ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติส าหรับพ้ืนที่  สถานการณ์ระดับต่าง ๆ  รวมทั้ง มาตรการ
เตรียมความพร้อม  ตามข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 37)  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่  การห้ามจัดกิจกรรม 
ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค  กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต มาตรการ
ควบคุมแบบบูรณาการจ าแนกตามพ้ืนที่สถานการณ์ และมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ในพ้ืนที่น าร่องด้าน
การท่องเที่ยว  รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิด 
ชอบก าหนดขึ้นภายใต้ข้อก าหนดดังกล่าวา ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป”  
  ประกอบกับพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ 18 
เมษายน 2563  จึงได้จัดประชุมสภาวิชาการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ส าหรับกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการที่ปฏิบัติงานอยู่พ้ืนที่ต่างจังหวัด และการจัดประชุมแบบเว้นระยะห่างในห้องประชุม
ส าหรับคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย     

  ในการนี้ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
แสดงตน เพ่ือร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 9 (1) แห่งพระ
ราชก าหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งมีคณะกรรมการสภาวิชาการที่เข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์  จ านวน 9 ท่าน  ดังนี้ 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ ประธานกรรมการ  
2.   ศาสตราจารย์  ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.   รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์          อินทร์รักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.   รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.   รองศาสตราจารย์ ดร.ภทัรวุฒิ          สมยานะ             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุจนิดา เจียมศรีพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาต ิ       แย้มเม่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.   ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์         อยู่มี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.   อาจารย์นิลุบล ศรีเทพ              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   



๓ 

 

       และมีคณะกรรมการสภาวิชาการเข้าประชุมในที่ประชุมเดียวกัน จ านวน 9  ท่าน ดังนี้               
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิราวัฒน์     ชมระกา             กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ      เฉิดเจิม              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์    อ้นมอย     กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์      หนูเมือง             กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
5.  อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร สมนิยาม กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
6.  อาจารย์ ดร.ปกรณ์                                     เข็มมงคล กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
7.  อาจารย์ ดร.ธัญญา                     จันทร์ตรง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
8.  อาจารย์ ดร.พิทยา         ยาโม ้               กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ 

              เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  ประธานกรรมการได้
กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

          วาระท่ี ๑.๑   เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี    - 
 

          วาระท่ี ๑.2   เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

                  1.2.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 

                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า  รองอธิการบดี  กรรมการและเลขานุการการ
ประชุม ได้แจ้งสรุปผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
25  กุมภาพันธ์  2565  ในวาระน าเสนอเพ่ือพิจารณา จ านวน 7 วาระ  โดยมีวาระที่ได้น าเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว รวมจ านวน 5 วาระ  และอีก 2 
วาระ ซึ่งเป็นการน าเสนอกรอบแนวความคิดเสนออยู่ระหว่างด าเนินการ สรุปดังนี้    
             (เอกสารแนบอ้างอิง  ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565) 
 

วาระที่ เรื่องที่พิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.1    การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบ

ตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
น าเสนอทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัย 
และได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม
คร้ังที่  3/2565 แล้ว 

4.2   การพิจารณาการขอปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2557)    

น าเสนอทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัย 
และได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม
คร้ังที่  3/2565 แล้ว 

4.3   การพิจารณาการขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)  
 

น าเสนอทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัย 
และได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม
คร้ังที่  3/2565 แล้ว 

 
 
 
 



๔ 

 

วาระที่ เรื่องที่พิจารณา ผลการด าเนินการ 
4.4   การพิจารณาการปรับปรุงข้อก าหนดในค าอธิบายรายวชิาของ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาวิศวกรรมการจัด
การพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

น าเสนอทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัย 
และได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม
คร้ังที่  3/2565 แล้ว  

4.5   การพิจารณาการปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตาม มคอ.1 
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

เสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยให้
ความเห็นชอบ และสป.อว. ได้ให้การ
รับรองหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 9 
เมษายน 2565 

4.6 การพิจารณาการน าเสนอกรอบแนวคิด (Concept Paper) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2566) 

อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร (มคอ.
2) เพื่อน าเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ
ในเดือนพฤษภาคม 2565 

4.7 การพิจารณาการน าเสนอกรอบแนวคิด (Concept Paper) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

อยู่ระหว่างการจัดท าเอกสารหลกัสูตร 
(มคอ.2) เพื่อน าเสนอที่ประชุมสภา
วิชาการในเดือนพฤษภาคม 2565 

 

ที่ประชุม   รับทราบ   
 
          วาระท่ี ๑.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ 
                            -ไม่มี-  
 
ระเบียบวาระท่ี  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 

                         ด้วยฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏุอุตรดิตถ์   ได้จัดท ารายงานการ
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์  2565  จ านวน 17  หน้า และได้จัดส่งไป 
ยังคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผลสรุปดังนี้  

                         -คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยมีการส่งแบบตอบรับ     จ านวน 13 ราย  
                         -คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการส่งแบบตอบรับ   จ านวน  8 ราย 
                         จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ เพ่ือขอรับรองรายงานการประชุม  รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม    

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565  โดยไม่มีการแก้ไข  

 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 

- ไม่มี  - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

         วาระท่ี  4.1   การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร  

                            ด้วยได้มีผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับปริญญาโท  ในปีการศึกษา 2563 
และปีการศึกษา 2564  รวม 8  คน  ซึ่งคณะกรรมการจัดท าผลการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา



๕ 

 

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561  สรุปดังนี้   

                          ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563   (18 กันยายน - 26 ธันวาคม 2564)      
                          - หลักสตูรระดับปริญญาโท        จ านวน  2   คน  

                          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   (15 พฤษภาคม – 5 กันยายน  2564)      
                          - หลักสตูรระดับปริญญาโท        จ านวน  2   คน  

                          ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564   (18 กันยายน - 26 ธันวาคม 2564)      
                          - หลักสตูรระดับปริญญาโท        จ านวน  4   คน  
 จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ บว (1)038/2565  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565) 

มติที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับปริญญาโท รวม 
                  จ านวน 8  คน จากนั้นให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

        วาระท่ี  4.2  การพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการศึกษา     

                          ด้วยนายกฤษตะวัน  แพรสีนวล นักศึกษารหัส 57042950189 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอในการช าระค่าธรรมเนียมการ 
ศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้ไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้ในปีการศึกษา 2564 ประกอบการศึกษาที่จะครบระยะเวลา 16 ภาคเรียนศึกษาปกติใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

                         ขณะนี้ นายกฤษตะวัน  แพรสีนวล ได้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการขยายระยะเวลาการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2564 อีก 1 ภาคการศึกษา  ในการนี้จึงขอน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือ
พิจารณา รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม  

(เอกสารแนบอ้างอิง  บันทีกข้อความที่ วท.0624/2565 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการศึกษาให้นายกฤษตะวัน  แพรสีนวล ในภาคเรียนฤดูร้อน  
                  ปีการศึกษา 2564 อีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐาน 
                  การอุดมศึกษาก าหนด  ตามหนังสือที่ อว 0204.2/ว 20612 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 
 
         วาระท่ี 4.3  การพิจารณาการน าเสนอกรอบแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 

                         ด้วยส านกัวิชาศึกษาทั่วไป  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์   กมลคุณานนท์ ได้ขอเสนอ
กรอบแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) โดยไดผ้่าน
ความเห็นชอบการน าเสนอกรอบแนวคิด ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2565  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 (เอกสารแนบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ สศท. 208/2565 ลงวันที่ 19 เมษายน 2565)  



๖ 

 

          ในการนี้ อธิการบดีได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การเสนอกรอบแนวคิดในปรับปรุงหลักสูตรหมวด
รายวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นตามทิศทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงต้องการปรับเปลี่ยนหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้มีความให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน   แต่ในการจัดท าเล่มเอกสารหลักสูตร อาจมีการเพ่ิมเติม
รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ได้ก าหนดตามกฎกระทรวง ที่เพ่ิงออกประกาศบังคับใช้  
และจะน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง   

 

ข้อสังเกต 
1) ด้านโครงสร้างหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปเห็นว่าแต่ละหลักสูตรควรจะเรียนไม่เหมือนกัน  รายวิชา 

ศึกษาทัว่ไปควรเป็นรายวิชาที่เรียนเพ่ือเสริมความรู้รายวิชาเอกของหลักสูตรนั้น ๆ มากกว่า  การก าหนดหมวด
โดยแบ่งรายวิชาเป็น 4  หมวด ซึ่งจะไม่เหมือนกัน  เหมือนจะเป็นการบังคับ โดยมีตะกร้าหมวดรายวิชาที่แต่ละ
หลักสูตรสามารถจะเลือกหยิบไปใช้  เพ่ือให้นับรวมให้ได้ 30 หน่วยกิต มีอะไรเป็นพ้ืนฐานในการพิจารณา  แต่
ในมุมมองของคนท าหลักสูตร เห็นว่าควรจัดเนื้อหาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งมีจ านวน 30 หน่วยกิต เพ่ือ
เป็นการเสริมความรู้ ทักษะ และสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรที่อาจยังขาดอยู่   และ
การแบ่งหมวดเป็น 4 หมวด ได้มีการพิจารณาบริหารจัดการให้รอบคอบ และครอบคลุมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตที่จะเริ่มใช้หลักสูตรแล้วหรือไม ่ 

2) ในด้านการบริหารจัดการหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยทั้ง 30 หน่วยกิต  ก าหนดให้ 
อยู่ในการก ากับดูแลของส านักวิชาศึกษาทั่วไป  และรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่ได้ขึ้นกับคณะ  ดังนั้น การเชิญ
อาจารย์ที่เชี่ยวชาญจากคณะต่าง ๆ จะมีการวางแผน วางระบบในการติดต่อประสาน หรือการจัดหาหรือ
จัดสรรอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากคณะต่าง ๆ มาสอนในรายวิชาของแต่ละหลักสูตรที่เปิด
สอนอย่างไรบ้าง  จะวางระบบ จัดสรรในเรื่องรายวิชา จ านวนชั่วโมงเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ และใน
เรื่องอ่ืน ๆ ให้เกิดความเที่ยงธรรมในภาพรวมมหาวิทยาลัยได้อย่างไร เนื่องจากยังไม่ได้น าเสนอรายละเอียดใน
ส่วนนี้ 

3) การวัดผลประเมินผล  นักศึกษาที่มาเรียนส่วนใหญ่เรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป เพราะรู้สึกสนุกใน 
การเรียนรู้ ไม่ได้เน้นหรือคาดหวังระดับผลการเรียนเหมือนรายวิชาในหลักสูตรสาขา   การออกแบบรายวิชา
ศึกษาทั่วไปที่จัดให้นักศึกษาเรียน ต้องการให้นักศึกษาได้รับความรู้หรือประโยชน์ในด้านใดบ้าง  เพราะเห็นว่า
ค าอธิบายบางรายวิชาเนื้อหามีน้อย ไม่น่าจะเป็นรายวิชา  และนักศึกษาสามารถจะไปสืบค้นและเรียนรู้จากสื่อ
ในอินเตอร์เน็ตได้เอง  และการวัดผลประเมินผลจะเป็นอย่างไร เนื่องจากมีจ านวน 30 หน่วยกิต เพ่ือให้ได้ 
Learning Outcome ที่เหมาะสมและไปรองรับกับเป้าหมายที่ก าหนดในตัวหลักสูตรรวม   

 

ข้อคิดเห็น  
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่งก าลังออกแบบการจัดท ารายวิชาศึกษาท่ัวไปร่วมกัน โดยจะ 

มีการก าหนดจ านวนหน่วยกิตหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปไม่ให้เกิน 24 หน่วยกิต และอีก 6 หน่วยกิต   จะให้
เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปแฝงอยู่ตามหลักสูตรและคณะ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาในการเรียน
หมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปร่วมคณะ       

2) เหตุที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร น าเสนอว่ามีประเด็นปัญหาจากนักศึกษาที่เห็นว่ามีรายวิชาที่ 
น่าสนใจ แต่ไมส่ามารถเลือกเรียนเองได้  ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรยังไม่พบปัญหาในเรื่องนี้  แตข่อเสนอแนวคิด
เพ่ือพิจารณาและลองน าไปด าเนินการเป็นแห่งแรกได้  การก าหนดรายวิชาศึกษาทั่วไปสามารถบูรณาการรว่ม 
กับหลักสูตรทุกหลักสูตรได้ โดยมีเป้าหมายเพ่ือต้องการให้นักศึกษามี Generic Skill  ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานทั่วไป  เพ่ือให้นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ในท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จ ากัดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาใด  และน าไปใช้ในการท างานได้ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใดก็ตาม  ซึ่งส านักงาน



๗ 

 

ปลัดกระทรวง อว. ได้จัดท ากรอบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ 5 ด้าน ซึ่งให้ค านิยาม และยกตัวอย่างไว้
ชัดเจนแล้ว และทีเ่สนอจัดท าไว้ 4 หมวด ก็สามารถน าไปจับคู่กับการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านได้  ซึ่ง
ในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป จะเกี่ยวข้องกับเรื่องความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ การ
คิดอย่างเป็นระบบ  สามารถแก้ไขปัญหา การมีความรู้ฐาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม ฯลฯ  และใน
การวัดระดับการเรียนรู้  หากใช้ตามหลักการเรียนรู้ตามหลักทฤษฎีของ Bloom's Taxonomy  ก็จะมีตั้งแต่
การอ้างอิงไปจนถึงการวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ แต่ไม่ถึงการสังเคราะห์    
                ในการพิจารณาก าหนดรายวิชาสามารถด าเนินการได้ โดยการเชิญผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบหลักสูตร และผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป มาพูดคุยหารือและออกแบบ
รายละเอียดรายวิชาร่วมกัน ซึ่งอาจจัดท าตารางพิจารณาเปรียบเทียบดูว่า หลักสูตรต้องการเน้นเรื่องอะไร จะมี
เรื่องใดที่เป็นความรู้ฐาน (Generic Skill)  ที่ต้องการส าหรับทุกหลักสูตรสาขา  และเรื่องใดที่เป็นเรื่องเฉพาะ
ของหลักสูตรสาขาและไม่อยู่ในกรอบความรู้ฐาน ก็สรุปแยกส่วนที่ต่างออกมา และน ามาก าหนดหมวดตาม
สาขาได้  (ที่น าเสนอยังไม่มีหมวดสุขภาพ ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์)  และนักศึกษาสามารถจะเลือกได้ 
เนื่องจากมกีารวิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดรายวิชาจากผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตร  
                จากการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้  ในเรื่องการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง จะอยู่
ในกรอบผลการเรียนรู้ 5 Domain ในตัวใดบ้าง หนักเบากี่เปอร์เซ็นต์  รวมเปอร์เซ็นต์ย่อยทั้งหมด จะได้เป็น
เปอร์เซ็นต์หลักทั้งหมด  และส่งให้หลักสูตรสาขาร่างรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ต้องการมาให้ส่วนกลางเพ่ือก าหนด
รหัส  และท่ีเหลือก็จะเป็นรายวิชากลางที่บูรณาการและเรียนได้ทุกหลักสูตรสาขา เป็น Generic skill  ซ่ึงอาจ
ลดจ านวนรายวิชาเหลือเพียง 2 รายวิชากลางที่ครอบคลุมทุกสาขา และสามารถจะน าไปออกแบบเป็น 24 
หน่วยกิต หรือ 30 หน่วยกิต ได้โดยไม่ต้องท าเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปแฝง  เพราะมีรายวิชาที่ต้องการและ
ก าหนดเป็นหมวด ๆ ได้  
                จึงเสนอแนวทางไว้ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและน าแนวคิดนี้ไปทดลองท า หากเกิดผลดี ก็ต้องการ
ให้มหาวิทยาลัยได้ท าเป็นต้นแบบตามแนวทางที่ถูกต้อง  ซึ่งผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จะวัดก็ได้จากการท า 
Mapping และน ามารวมตามกรอบ  และน ามาบริหารจัดการให้เกิดความเป็นธรรม และคล่องตัว มากขึ้น ซึ่ง
น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เบ็ดเสร็จทั้งหมด   

3) การจัดท าหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปที่ผ่านมา เป็นตะกร้ากลางของมหาวิทยาลัย  โดยให้คณะและ 
หลักสูตรมาเลือกเรียนตามรูปแบบและจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ ซึ่งในช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเคยมีการเน้นการ
ปรับปรุงเพ่ือปูพ้ืนฐานเรื่องภาษาให้กับนักศึกษา  แต่ส าหรับการปรับปรุงเพ่ือจะใช้ไปใน 4-5 ปี ข้างหน้า ต้อง
มองถึงความเหมาะสมของรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ผ่านมา ซึ่งถูกบังคับรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต   แต่ต่อไป
เห็นว่าการออกแบบรายวิชาศึกษาท่ัวไปต้องมองแยกย่อยอย่างเข้มข้นว่า จะเชื่อมโยงหรือไปเกี่ยวข้องกับคณะ/
หลักสูตรใดบ้าง วิชาไดที่เก่ียวข้อง มากน้อยเพียงใด  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รองรับกับการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 และสถานการณ์โลก  ซึ่งปัจจุบันวิชาพ้ืนฐานหลาย ๆ วิชาสามารถที่จะสืบค้นได้
จากระบบอินเตอร์เน็ต  จึงเห็นว่าควรต้องคิดพิจารณาลดจ านวนรายวิชา  และกล้าที่จะวางแผนก าหนดรายวิชา
ที่ต้องเรียนเฉพาะเรื่องในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาให้ชัดเจนขึ้น  หากท าได้จะช่วยลดจ านวนหน่วยกิตลงได้    

4)  การจัดการเรียนการสอน ที่ก าลังมีการเน้นเรื่องการเพิ่มทักษะในด้าน Hard skill ให้มากขึ้น แต่ 
ยังท าตามรูปแบบเดิม คือ การเรียนแบบ Coursework   เห็นว่าในรายวิชาเฉพาะเลือกบังคับ หรือวิชาเฉพาะ
ด้าน ควรกระชับขึ้น และเน้นให้มกีารปฏิบัติให้มากขึ้น  โดยส่วนตัวเห็นว่านักศึกษายังเรียน Coursework มาก
เกินไป  ทั้งท่ีการใช้ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารมีความสะดวก คล่องตัวขึ้น และนักศึกษาสามารถสืบค้น เรียนรู้
ได้หลากหลายช่องทางมากกว่าสมัยก่อน   และสังเกตเห็นว่า นักศึกษาที่ออกฝึกงานสหกิจศึกษา กลับมาจะมี
บุคลิกลักษณะความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น  และควรท าความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากขึ้น    



๘ 

 

5) ภายใต้สถานการณ์ขณะนี้  ควรมีการแยกพิจารณาวิชาพ้ืนฐานระหว่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
กับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ชัดเจน  ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีควรเน้นให้มีความรู้ทักษะส าหรับประกอบ
อาชีพและท างานได้ บางรายวิชาพ้ืนฐานที่เรียนแล้วไม่ได้ใช้อาจลดลง  และไปเน้นรายวิชาปฏิบัติ  หรือฝึก
ปฏิบัติการให้มากขึ้น ซึ่งน่าจะท าให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพส าหรับการน าไปประกอบอาชีพจริงได้ โดยอาจ
เสริมทักษะด้านภาษาหรือด้านอ่ืน ๆ  ตัวอย่างเช่น นักศึกษาหลักสูตรสาขาด้านการเกษตร  อาจลดรายวิชาที่
เรียนในชั้นเรียนให้เหลือ 2 ปี และออกฝึกงานอีก 2 ปี  เพ่ือให้พร้อมส าหรับการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ  
แต่ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะเน้นให้น าเสริมการปฏิบัติงานหรือเสริมในด้านการท าวิจัยชั้นสูง 
หรือการศึกษาต่อเพ่ือเป็นอาจารย์ กจ็ าเป็นต้องปูพ้ืนฐาน  ซ่ึงสามารถก าหนดวิชาเลือกมาช่วยเสริมได ้ 

6) ในการท า Matching  ก าหนดหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปตามที่น าเสนอ เห็นด้วยที่ตรงตามปรัชญา 
ที่ต้องการให้หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นตัวตนเฉพาะ (Identity) ของมหาวิทยาลัย   และเห็นต่างในอีกด้าน
หนึ่งว่า หากท าแล้วจะช่วยแก้ปัญหาที่ยังเป็นจุดอ่อนได้หรือไม่  จากที่สะท้อนปัญหาจากนักศึกษาจะตอบ
เหมือนกันว่าไม่มีความสุขในการเรียน ท าไมต้องเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพราะไม่ได้เลือกเรียนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปเอง ในการสร้างรายวิชานักศึกษาไม่ได้น าเสนอหรือมีส่วนร่วมในการออกแบบรายวิชา  จึงไม่ได้แฝง
ความสุขไว้  แต่ถูกก าหนดขึ้นจากความเห็นของผู้สอน ที่จะหาผู้มีความเชี่ยวชาญมาจัดสอนให้ด้านเดียว โดยไม่
อยู่ในความสนใจของนักศึกษา หรือเห็นว่าไม่ได้รับประโยชน์  ซึ่งต่างจากรายวิชาเฉพาะตามหลักสูตรที่เรียน   

7) นักศึกษาเห็นว่ารายวิชาศึกษาท่ัวไปไม่ได้น าไปสนับสนุนต่อการเรียนในหลักสูตรที่จะจบการศึกษา   
จะวัดระดับผลการเรียนเป็นเพียง “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” เท่านั้นได้หรือไม่   จึงอยากให้มีการพิจารณา
ออกแบบไม่ให้ขัดกับท่ีกระทรวงก าหนด เพ่ือท าให้นักศึกษามีความสุขในการเรียนมากข้ึน    

8) แนวทางการแก้ปัญหาที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนหมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป  นอกจากการระดม 
ความคิดจากอาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ มาร่วมจัดท าร่างรายวิชาแล้ว  อาจให้มีการเรียนข้ามกลุ่มได้   หาก
นักศึกษาเห็นว่ามีประโยชน์กับตัวเอง   และควรมีการจัดท า Review  การจัดการเรียนการสอน และความเห็น
จากผู้เรียนมาก่อน ไว้ทุกรายวิชาเหมือนการรีวิวสินค้า  หากสามารถท าให้เห็นภาพที่น่าสนใจ เร้าใจ และได้เห็น
มาตรฐานเปรียบเทียบจากผู้ที่เรียนมาก่อน  นักศึกษาก็จะเข้ามาดู และจูงใจให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียน
รายวิชาศึกษาท่ัวไป  ซึ่งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้จัดท ามานานแล้ว  โดยจะเปิดเฉพาะในรายวิชาที่พร้อม  
แต่ทุกวิชาจะมีการท า Review ไว้ทุกวิชา    

9)  รายวิชาศึกษาท่ัวไปไม่ควรตัดเกรดเป็นระดับผลการเรียน  อาจให้เป็นผล “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”  
และอาจปรับวิธีการสอนให้หลากหลายมากขึ้น โดยน าหลักการของรายวิชามาสอนเชิงประยุกต์  เช่น ท าเป็น
โครงงาน   หรือมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์มาสอน   เพ่ือจะท าให้ผู้เรียนไม่เกิดความเครียด และ
มีความสุขในการเรียนหมวดหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

10)  ในการน าเสนอครั้งนี้ เป็นการน าเสนอกรอบแนวคิด (Concept paper) หลักสูตรหมวดรายวิชา
ศึกษาทั่วไป  ในด้านการจัดการ และการบริหารพัฒนาหลักสูตรหมวดหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ ทั้ง 30 
หน่วยกิต  เพ่ือจะขอรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และน าแนวคิดหลักหลักการ 
ไปปรับปรุงวิธีการกระบวนการบริหารจัดการพัฒนารายวิชา   และประกอบการจัดท าเป็นเอกสารหลักสูตร
ฉบับเต็มต่อไป และหากมีรายวิชาใด ที่นักศึกษาไม่เลือกเรียนโดยเหตุผลใดก็ตาม มหาวิทยาลัยก็จะปิดรายวิชา 
และตัดออกจากหมวดรายวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ และมีความสุขในการเรียนต่อไป   
 

มติที่ประชุม   มอบผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป น าข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้ 
                  ประโยชน์ในการพิจารณาบริหารจัดการ และปรับปรุง เพิ่มเติม ในการปรับปรุงหลักสูตร 
                  และจัดท ารูปเล่มฉบับเต็มเพ่ือน าเสนอต่อไป  
 
 



๙ 

 

             วาระท่ี 4.4  การพิจารณาการน าเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2566)  

                   ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการ
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ในทวีปเอเชีย และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2565 - 2569) ในพันธกิจการพลิกโฉมปรับเปลี่ยนประเทศไทย ประเด็นการดูแล 
รักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาลด้านพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน  และด้านเทคโนโลยีการ
รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น  และการแข่งขันด้านบริการสุขภาพของเอกชน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
ประชากร ท าให้มีประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น ฯลฯ  ท าให้เกิดความต้องการบุคลากรพยาบาลเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก 
ความทราบแล้วนั้น  

                  คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2566)  ขึ้น  โดยผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
ครั้งที่ 4/2565  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565  เรียบร้อยแล้ว   ในการนี้ อาจารย์ณัทกวี  ศิริรัตน์  รักษา
ราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  จึงขอน าเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม  
         อธิการบดีได้ให้ข้อมูลเสริมว่า มหาวิทยาลัยได้เปิดรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 ท่าน
แรก และมีรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เข้ามาดูแลการจัดท าหลักสูตร  โดยมีแผนที่จะเปิดรับ
สมัครและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566  จึงได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการน าเสนอหลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ  จากนั้นจะน าเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 13 มิถุนายน 
2565  และจะน าเสนอสภาการพยาบาล ภายในเดือนมิถุนายน 2565  นี้  ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตรจะถูก
ก ากับจากสภาการพยาบาล โดยมีอัตลักษณ์และความสอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัย กับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  และตัวแทนชุมชนที่มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ที่ต้องการพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข จึงขอรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการจัดท าหลักสูตรเพิ่มเติมจากคณะกรรมการ  
 

ข้อสังเกต 
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดจ้ัดการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลศาสตร์มาแล้ว 3  

ปี ก าลังเข้าสู่ปีที่ 4  โดยได้จัดสรรงบประมาณด้านอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือต่างๆ  ปีละ
ประมาณ 20 กว่าล้านบาท ที่ผ่านมา 3 ปีต่อเนื่อง และรับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้ด้วย  ซึ่งใช้
จริงประมาณปีละ 20-30 ล้านบาท รวมงบด้านครุภัณฑ์ขณะนี้ใช้งบประมาณรวม 100 กว่าล้านบาท  แต่ก็ยัง
มีค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ยังไม่เพียงพอ ทั้งที่รับนักศึกษาปีแรก 40 คน จึงเห็นว่าในการตั้งงบประมาณด้านครุภัณฑ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจจะตั้งไว้ต่ าจากความเป็นจริงมากเกินไป  อีกทั้งตั้งจ านวนรับนักศึกษาปี
แรกไว้ 80 คน จึงควรก าหนดให้เหมาะสม เพียงพอ ไม่เช่นนั้นอาจต้องไปเบียดงบประมาณของคณะอ่ืน ๆ เพ่ือ
มาสนับสนุนคณะพยาบาลศาสตร์   

2) โครงสร้างหลักสูตร ในแผนการเรียนการสอน บังคับให้นักศึกษาเรียนภาคฤดูร้อนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2  
เลยหรือไม่ หรือให้สามารถเลือกเรียนได้ รวมถึงในชั้นปีที่ 3  ด้วย  

3) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะโดดเด่นแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร  และแหล่งท างานที่ 
รองรับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะเป็นหน่วยงานใดบ้าง ที่จะช่วยสนับสนุนความโดดเด่นให้กับหลักสูตร 
และนักศึกษาได้บ้าง  

4) จุดเด่นของหลักสูตร แจ้งว่ามีจุดเด่นเน้นเรื่องผู้สูงอายุ  แต่รายวิชาในก าหนดในแผนการเรียนที่ 
เกี่ยวกับผู้สูงอายุเห็นว่ายังมีน้อย และทีเ่ห็นว่าสอดคล้องกันมี 2 วิชา คือ หลักสูตรจะสร้างความโดดเด่นอย่างไร     



๑๐ 

 

5) หน้า 24  ข้อ 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ควรตัดค าว่า “มีความเชื่อว่า” ออก เนื่องจากเห็นว่า 
ปรัชญา ไม่ใช่ความเชื่อ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
1) ควรตรวจสอบทบทวน ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่น าเสนอบางท่านยังม ี

ผลงานในปี 2558 หรือ 2560 อยู่  ซึ่งตามหลักเกณฑ์ได้ก าหนดให้ใช้ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  และ
หลักสูตรจะใช้เปิดสอนในปีการศึกษา 2566  จึงเห็นว่าควรมีการวางแผนเร่งด าเนินการให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ข้อมูลที่น าเสนอในเล่มหลักสูตร ถูกต้อง เหมาะสม ตามเกณฑ์
ระยะเวลาที่ก าหนดด้วย  

2) ในการน าเสนอข้อมูลด้านงบประมาณด้านรายจ่าย  ควรแสดงประมาณการค านวณค่าใช้จ่ายแบบ 
สะสม (Cumulative sum)  รวมตั้งแต่ปีแรกรวมสมทบไปแสดงในปีต่อ ๆ ไป  เพ่ือให้ได้ข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในปีสุดท้ายที่ถูกต้อง ชัดเจนมากข้ึน 

3) ควรปรับเพิ่มเติมข้อมูลนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา จะมีความโดดเด่นในด้านใดที่ต่างจากนักศึกษา 
พยาบาลจากสถาบันอ่ืน หลักสูตรควรพิจารณาทบทวนและเพ่ิมข้อมูลในการน าเสนอ ในส่วนของการแสดงผล
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา การสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของจ านวนรายวิชา
ทีเ่กี่ยวกับผู้สูงอาย  

4) งบประมาณที่จะใช้ในการผลิตนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ต่อหัว ใช้งบประมาณลงทุนค่อนข้าง 
จะสูงต่อปี เมื่อมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จึงควรมีเป้าหมายตลาดแรงงานที่ชัดเจน ว่าต้องการผลิต
นักศึกษาพยาบาล เพ่ือไปป้อนตลาดแรงงาน หรือตลาดแรงงานผู้สูงวัยในส่วนใด  หรืออาจต้องมีหน่วยงาน
พันธมิตร เพื่อให้การสนับสนุนงบประมาณในการผลิตนักศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษาหรือสนับสนุนด้านอ่ืน  
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบประมาณจากมหาวิทยาลัย  เพ่ือลดประเด็นการใช้งบประมาณเพ่ือลงทุนคณะใหม่
มากกว่าคณะอ่ืน ๆ   และขอชื่นชมที่จะมีการท าหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือเป็นรายได้สนับสนุนคณะเพ่ิมเติมจาก
ส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย      

5) จุดเด่นของหลักสูตรเน้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จึงควรมีการเน้นรายวิชาที่เก่ียวกับผู้สูงอายุให้มากขึ้น  
เพ่ือให้หลักสูตรมีความโดดเด่นที่เก่ียวกับผู้สูงอายุที่แตกต่างจากหลักสูตรพยาบาลของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  และ
กรณีท่ีจัดท าหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ  และมี โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันพ่ี
เลี้ยง ในอนาคตอาจช่วยขยายฐานผู้เรียน และรองรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนร่วมในอนาคต และเป็นการ
สร้างความโดดเด่นของหลักสูตรได ้  

6) หน้า 11  - 20  การจัดท ารูปแบบข้อมูลเกี่ยวกับการอ้างอิงผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร  ควรใช้รูปแบบการน าเสนอตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเน้นแสดงข้อมูลชื่อผลงานทางวิชาการ 
และแหล่งตีพิมพ์ประกอบเพิ่มเติม ลดรายละเอียดที่ไม่จ าเป็นลง และตรวจสอบทบทวนรูปแบบการเสนอข้อมูล
ก่อนเสนอด้วย                   

7)  ควรมีการจัดท าสไลด์น าเสนอเพ่ิมเติม เรื่องการก าหนดเป้าหมายทางการศึกษาของนักศึกษาว่า 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะมีอัตลักษณ์อย่างไร  จะสามารถไปท างานในส่วนใด อย่างไร หรือประเทศใดบ้าง
จากที่ก าหนดให้มีเรียนภาษาต่าง ๆ   หรือเพ่ือตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่น หรือสถาบันดูแลผู้สูงอายุในส่วนใด  

8)  หลักสูตรมีการน าเสนอจุดเด่นในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ และการสร้างนวัตกรรมเก่ียวกับการ 
ส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ และก าหนดเป็นตัวชี้วัด (KPI) อย่างชัดเจน ในหน้า 133 ทีเ่พ่ิมข้อ 14-15 เข้ามา ในการ
พิจารณาเรื่องคุณสมบัติในการรับนักศึกษา อาจเพ่ิมทางเลือกในการรับนักศึกษาจากหลากหลายกลุ่มมากขึ้น
จากที่ก าหนดเดิม  ซึ่งอาจท าให้ผู้ที่มีผลงาน หรือเคยได้รับรางวัลระดับโอลิมปิค สนใจมาสมัคร ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ที่จะเอ้ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น  เป็นต้น   



๑๑ 

 

9)  ใน มคอ.2 หมวด 8 การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ยังแสดงแบบกว้าง ๆ ไม่ 
ชัดเจนเท่าที่ควร ยังท าให้เชื่อมั่นไม่ได้ว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนจะตอบโจทย์คุณสมบัตินักศึกษาที่
ก าหนดไว้อย่างไร  การจัดท า Mapping ตามรายวิชาที่ได้น าเสนอผลการเรียนรู้ไว้ 6 ด้าน ควรเพ่ิมคอลัมน์
แสดงวิธีการการได้มาของนักศึกษา เพ่ิมอีก 1 แผ่น เป็นตารางง่าย ๆ แสดงต่อจากคุณสมบัติของนักศึกษาที่
ก าหนด 7 ข้อ  เทียบเคียงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอน แต่
ละรายวิชาที่ก าหนด จะช่วยส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้และสร้างให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในแต่
ละด้านอย่างไร ระดับใดบ้าง เป็นรายภาคเรียน หรือรายปีการศึกษาซึ่งเป็นไปตาม KPI ที่ก าหนด เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับผู้บริหารหลักสูตร หรือผู้เกี่ยวข้องใช้ประกอบเป็นแนวทางส าหรับการประเมินหลักสูตร หรือ
ประเมินการเรียนการสอน และอยู่ในกรอบเมื่อต้องท า มคอ. 3  และตอบโจทย์การเรียนรู้ทั้งหมด  ซึ่งควร
เพ่ิมเติมเพ่ือช่วยยืนยันว่าคุณสมบัติบัณฑิตที่ก าหนดไว้ 7 ข้อ สามารถท าได้จริงเพราะมีรายวิชาที่รองรับตาม 
Mapping และมีกระบวนการได้มา และ KPI ที่ก าหนดไว้ เป็นรายละเอียดให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น รวมถึงควร
ตรวจสอบ ทบทวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด ซึ่งหลักสูตรจะ
เปิดสอนในปีการศึกษา 2566  ตามหลักการควรใช้ผลงานวิชาการตั้งแต่ปี 2562 มาน าเสนอ  ควรเน้น
ตรวจสอบ ทบทวนในเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอน  ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และวิธีการได้มาของ
นักศึกษา เพ่ือที่จะสามารถแสดงให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไปได้เห็นผลเชิงประจักษ์ได้  

10)  ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แนะน าแบบฟอร์มการน าเสนอหลักสูตรที่เป็น Power Point  
และแบบฟอร์มการท าตาราง Mapping ระหว่างคุณสมบัติบัณฑิตกับ Learning Outcome และรายวิชาที่จะ
สร้างความโดดเด่นกับหลักสูตร ให้แก่คณะพยาบาลศาสตร์  รวมทั้งการน า MOU มาสร้างคุณลักษณะบัณฑิต 
เพ่ือให้มี KPI ร่วมกัน  

11)  ในการจัดท าและน าเสนอหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ ควรน าผลการวิพากษ์หลักสูตรที่เป็น 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่มาจากสภาการพยาบาลมาแสดงอ้างอิงประกอบในการจัดท าหลักสูตรหรือ
ก าหนดรายวิชา รวมถึงข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการที่เสนอแนะในเรื่องงบประมาณ  การบริหารจัดการ  การ
จัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่ต้องเพ่ิมเติมเรื่องชื่อหลักสูตรระยะสั้น  การระบุวิธีการและหลักการท างานใน Input  
การสร้างอัตลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นกับบัณฑิต  และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจะตอบโจทย์การสร้างก าลังคนของ
ประเทศในด้านใด  จะมีแหล่งงานใดรองรับบ้าง  รวมถึงการจัดท า Mapping พิจารณาก าหนดรายวิชาและเพ่ือ
ตอบโจทย์ Learning Outcome กับรายวิชา ว่าควรมีรายวิชาใดบ้าง  เพ่ือให้เล่มหลักสูตรที่จะน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ ครอบคลุมมากขึ้น  
  

มติที่ประชุม   
1. มอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลการจัดท าข้อมูลเล่ม 

               หลักสูตร และการน าเสนอหลักสูตรเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จัดส่งแบบฟอร์มการน าเสนอหลักสูตร และแนะน าการจัดท า 

               ข้อมูล Mapping แก่หลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเตรียมน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
               ตามล าดับต่อไป  
 
           วาระท่ี 4.5  การพิจารณาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต  

         ด้วยศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) มีความประสงค์ขอเสนอหลักสูตร
ระยะสั้นเพ่ือเข้าสู่ระบบสะสมคลังหน่วยกิต จ านวน 4 หลักสูตร ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย อยู่แล้ว ดังนี้  



๑๒ 

 

(1) หลักสูตรประกาศนียบัตร ชุดวิชา “เศรษฐกิจดิจิทัล” 
(2) หลักสูตรการสร้างแบรนด์การตลาดดิจิทัล 
(3) ชุดวิชาพ้ืนฐานเคมี  
(4) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชา ครั่งที่ 4/2564 เมื่อวันที่  

22 เมษายน 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการน าเสนอหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต 
ข้อบังคับได้ก าหนดว่าจะต้องน าเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือเห็น ชอบ และให้
ข้อเสนอแนะในด้านมาตรฐาน กระบวนการบริหารจัดการ เนื่องจากอนาคตอาจจะต้องน ามาประกอบการ
ขอรับปริญญา จึงต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ก่อนที่จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป  
                     ในการนี้จึงได้น าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  หลักสูตรระยะสั้นทั้ง 4 
หลักสูตร โดยให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละหลักสูตร น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรระยะสั้นต่อที่ประชุม
รับทราบ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
  (เอกสารแนบอ้างอิง   บันทึกข้อความที่ สอ.190/2565 ลงวันที่ 20 เมษายน 2565) 

ข้อสังเกต 
1) จากการน าเสนอเป็นการจัดอบรม โดยน ารายวิชาจากหลักสูตรออกมาจัดอบรม เช่น รายวิชาการ 

เป็นผู้ประกอบการ หรือเศรษฐกิจดิจิทัล    ซ่ึงหากเป็นการเรียนตามหลักสูตรปกตจิะต้องเรียน 45  ชั่วโมง  
(3 หน่วยกิต) แต่กรณีเป็นการอบรม แล้วสามารถน ามาเคลมคุณภาพในหลักสูตรปกติได้ มีการสอนเต็มตาม
หน่วยกิตหรือไม่ หรือน ามาเพียงบางส่วน เนื่องจากเห็นว่ามีการก าหนดเวลาการฝึกอบรม 10- 20 ชั่วโมง ตาม
หลักการเห็นว่าหากจัดอบรมควรมีการน ารายวิชาเต็มมาจัดอบรมเพ่ือให้สามารถเทียบเคียงและเก็บหน่วยกิต 
ต่อไปได้    

2) ในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  นักศึกษาสามารถเรียนวิชาที่ก าหนดได้ก่อนเลย  ใช่หรือไม่  
เนื่องจากหากเรียนในหลักสูตรอาจจะมรีายวิชาที่เรียนต่อเนื่องกัน  ดังนั้นสถานะในการเรียน และคุณภาพใน 
การเรียนอาจไม่ได้มุ่งเน้นความเข้มข้นเท่ากับการเรียนในระดับปริญญา ดังนั้นผลการเรียนที่ได้และจะน าไป 
ใช้ จึงต้องดูประสิทธิผลที่จะได้จากหลักสูตรนั้นด้วย  

3) การจัดอบรมโดยใช้สื่อ และระบบ MOOC  ซ่ึงปกตเิป็นระบบการเรียนออนไลน์  หากอาจารย์ 
ผู้สอนไม่ได้สร้างสื่อหรือสร้างระบบของตนเองที่จะสอนออนไลน์  เพ่ือตอบโจทย์รายวิชาของมหาวิทยาลัยเอง 
ในอนาคตจะมีปัญหาหรือไม่  และจะใช้สื่อหรือเอกสารร่วมกับระบบ  MOOC อย่างไร  
 

ข้อคิดเห็น 
1) หลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร เป็นหลักสูตร Non-Degree และอยู่ในระบบคลังหน่วยกิตเหมือนกัน 

แต่มีลักษณะเฉพาะที่จะแยกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  หลักสูตรที่ 1 และ 2 ส าหรับผู้ประกอบการ และการ
ประกอบอาชีพ  และในหลักสูตรที่ 3 และ 4 เป็นวิชาพ้ืนฐาน  โดยเฉพาะหลักสูตรที่ 3 เป็นวิชาพ้ืนเฉพาะ
รายวิชาเคมี  ในหลักสูตรที่ 1 และ 2  กลุ่มผู้เรียนอาจมีความหลากหลาย ตามความต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ
เฉพาะด้าน และต้องมาเชื่อมโยงกับรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้วย  ดังนั้น ในเรื่องการวัดทักษะ 
5 ด้านของผู้เรียน จะมีการบริหารจัดการอย่างไร  ต้องคิดวางระบบไว้ให้ดี เนื่องจากต้องน ามาคิดเทียบเป็น
หน่วยกิตกับรายวิชาในหลักสูตรปกติ    

2) ทุกหลักสูตรควรต้องเน้นเรื่องการปฏิบัติ  ส าหรับหลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2  และต้องมอง 
เรื่องการบริหารจัดการ เพ่ือให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เพียงพอ จะมีการลงทุนเพ่ิมเติมให้หรือไม่ หรือมีเพียงพอ
แล้วหรือไม่  เพราะหลักสูตรปกติ ภาคปฏิบัติก็มีน้อยอยู่แล้ว  เพราะจะเกี่ยวเนื่องไปถึงจ านวนผู้เรียน การ
ก าหนดค่าลงทะเบียนเรียน  อาจต้องคิดแบบองค์รวม และท าไม่ได้ทุกหลักสูตรสาขา  และหากมองตาม



๑๓ 

 

หลักสูตรปกติ หากมีการเน้นการปฏิบัติตามหลักสูตร Non-degree ก็จะช่วยเสริมทั้งสองส่วน คือ การบริหาร
การลงทุน และฐานผู้เรียนด้วย   

      -ส าหรับหลักสูตรที่ 3 และ 4  คือ ชุดวิชาพ้ืนฐานเคมี และหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่ง
มองว่ามีลักษณะเหมือนกวดวิชาประยุกต์ ซึ่งเน้น Course work  เพราะหากไม่เน้นปูพ้ืนฐานให้ คนมาเรียนก็
อาจจะมีปัญหาคุณภาพมาตรฐานตามมา   แต่ยังห่วงเรื่องความเสมอภาค  และมาตรฐานในการน ามาเทียบกับ
รายวิชาตามหลักสูตรปกติ   แต่หากต้องการให้มีห้องปฏิบัติการเพ่ือให้ได้ฝึกเรียนเท่าเทียมกัน ก็ต้องมองว่าการ
บริหารจัดการ และการลงทุนว่าเป็นไปได้แค่ไหน   เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค คุณภาพ และมีมาตรฐานเท่า
เทียมกับหลักสูตรปกติ  เพราะต้องน ามาเทียบกันด้วย   ทั้งนี้ เห็นว่าบางหลักสูตรอาจต้องท าแบบหลักสูตรที่ 3 
และหลักสูตรที่ 4   และบางหลักสูตรควรท าแบบหลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2 ด้วย แต่ก็ต้องพิจารณาเรื่อง
การบริหารจัดการ มาตรฐานคุณภาพตามมาด้วย  ซึ่งเห็นว่าจะเป็นจุดเด่น และทางรอดของมหาวิทยาลัย  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพันธกิจในการบริการวิชาการแก่ชุมชนอยู่แล้ว   

3) กลุ่มผู้ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรที ่1-2-3  ยังไมแ่สดงเรื่องการก าหนดคุณสมบัติ การประเมินวัด  
หรือกลั่นกรองผู้เข้ามาเรียนในหลักสูตรเพ่ือคัดแยกกลุ่มผู้เรียนก่อนเข้ามาเรียนที่ชัดเจนว่า จะมีเกณฑ์ หรือการ
ทดสอบอย่างไร ซึ่งควรต้องออกแบบ ก่อนที่จะพิจารณาลงไปถึงเรื่องการก าหนดรายวิชา  เทคนิคการสอน หรือ
การจัดผู้สอน เพ่ือให้ทราบว่าผู้สมัครเรียนยังขาดความรู้ ทักษะใด และจะออกแบบการจัดการเรียนการสอน
อย่างไรให้เหมาะสม  จะเพ่ิมทักษะให้อย่างไรหลังจากที่แยกกลุ่มแล้ว  การประเมินผลจะเป็นอย่างไร  เพราะ
กลุ่มผู้สนใจอาจมีตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา จนถึงเจ้าของธุรกิจ ที่มีทักษะ พ้ืนฐานความรู้ที่ต่างกัน อาจจะยากใน
การจัดชั้นเรียน และในแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกัน   ยกเว้นในหลักสูตรที่ 4  ซึ่งมีกลุ่มผู้เรียนคือ ม. 4 - ม.6 
ชัดเจนแล้ว  

4) ผู้ที่เข้ามาเรียนหลักสูตรอบรมระยะสั้นแล้ว ควรต้องน าไปหางานท าได ้และควรมีหน่วยงานหรือ 
ผู้ประกอบการรองรับด้วย และควรต้องระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  เพราะจะมีค าถามว่าเรียนจบหลักสูตรแล้ว
น าไปใช้ท าอะไร เพราะบางคนอาจเป็นเกษตรกร และมีแรงงานอยู่แล้ว  เพ่ือให้ผู้เข้ามาเรียนมีแรงบันดาลใจใน
การเข้ามาเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 

5) หลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการเรียนมากเกินไป  อาจไม่เป็นที่สนใจส าหรับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็น 
ความเห็นจากผู้เรียนที่เป็นตัวแทนจากชุมชน  และจะไม่ไดจ้ านวนผู้สนใจจากกลุ่มเป้าหมายนี้   

6) ควรแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มให้ชัดเจน เช่น กลุ่มผู้ประกอบการ  กลุ่มชุมชน/ประธานชุมชน  และ 
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม คล่องตัว ในการจัดการเรียนการสอนตามระดับความรู้ 
ทักษะ เป้าหมาย และความสนใจของแต่ละกลุ่ม และน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  

7) เป้าหมายเป็นการสร้างหลักสูตร เพ่ือต้องการสร้างคนให้เรียนจบหลักสูตร โดยมีใบวุฒิบัตร ใบ 
ประกาศนียบัตร   หรือต้องการสร้างคนให้จบหลักสูตรโดยให้มีความรู้  หรืออาจท าพร้อมกันทั้ง 2 ส่วน เพ่ือ 
ให้การสร้างหลักสูตร Non-degree  มีความเป็นไปไดห้ลายช่องทาง และเกิดประโยชน์มากขึ้น 

 

ทั้งนี ้ได้อธิการบดีได้กล่าวอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นข้อสังเกต ดังนี้  

1) หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรด้านดิจิทัล  อาจารย์ของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ผลิตสื่อที่เป็น MOOC เอง   
แต่กรณหีลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้นักศึกษาชั้น ม.4 - ม.6 มาเรียนร่วมกัน ขอให้อาจารย์ ดร.กณพ  
น าไปพิจารณาเพ่ือให้มีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาก ากับมาตรฐานคุณภาพ เพ่ือพิจารณาก าหนด
หลักการทดสอบวัดผลประเมินผลว่าจะมีคุณภาพมาตรฐานอย่างไร 

2) ในเรื่องกระบวนการ มาตรฐานของจัดการศึกษาในหลักสูตร ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต และผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 หลักสูตรแรก  ได้มีการวางแผนใช้ระบบการวิจัยอ้างอิงในการพิจารณาน าเข้า
กลุ่มเป้าหมาย การประเมิน และการสรุปผลของการท างาน หลักสูตรที่เป็นระบบคลังหน่วยกิต  และการจัด



๑๔ 

 

การศึกษาตลอดชีวิต ส่วนหลักสูตรที่ 3 และ 4  ท าเป็นเชิงทดลองในโรงเรียนเพ่ือเรียกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลัก 
Basic Science เนื่องจากนักศึกษาที่สมัครเรียนในหลักสูตรปกติมีน้อย เมื่อท าแล้วมีนักศึกษาเพ่ิมขึ้น และ
สามารถน ามาเทียบโอนได้ในอนาคต    

3) การพิจารณาจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต จัดท าเพ่ือรองรับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่ต้องการ  Re-skill  Up-skill  โดยมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรด้านต่าง ๆ  ซ่ึงทั้ง 4 หลักสูตรที่น าเสนอ
เป็นหลักสูตรน าร่อง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรองรับไว้แล้ว  
และในปีการศึกษา 2565 อาจจะมีการเสนอหลักสูตรเพ่ิมเติมมาอีก เพราะอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น เพ่ือเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต ต่อไป  

 

มติที่ประชุม   มอบ อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์ และผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร ได้น าข้อคิดเห็นและ 
                  ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณาบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือให้ 
                  เป็นหลักสูตรน าร่องของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  และน าเสนอต่อทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย 
                  ตามล าดับต่อไป    
 
        วาระที่ 4.6  การพิจารณาการน าเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
งานวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

        ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร  โดยผ่านความ เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเสนอคณะกรรมการสภา
วิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามแอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม  

ข้อสังเกต 
1) หน้า 106 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโท  ควรเป็นผลงานที่ 

ตีพิมพ์แล้วในระบบ TCI ฐาน 2 ขึ้นไป เท่านั้นหรือไม่  เนื่องจากข้อมูลการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (อาจารย์พลิศภัสร์ ค าฟู)  ที่น าเสนอเป็นการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ซึ่งเป็น 
แบบ Proceeding   
 

ข้อเสนอแนะ 
1) ในหน้า 24 หลักสูตรมีการจัดแผนการเรียน แผน ก 2  ซ่ึงยังมีแนวคิดว่า ก 2 ยังมีการเน้นเรื่อง 

การท าวิจัยอยู่ เนื่องจากมีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยอยู่  และในชั้นปีที่ 2  ยังมีการก าหนดให้เรียนรายวิชาสัมมนา
ทางการจัดการงานวิศวกรรม และรายวิชาเฉพาะด้านเลือกอยู่  หากจะเตรียมแผนเปิดไว้ส าหรับสร้างนักวิจัย 
และรองรับการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกต่อไป  ควรน าไปหารือกันในหลักสูตร เพ่ือจัดรายวิชาให้มาอยู่ใน
ชั้นปีที่ 1 เทอมปลายให้หมด และในชั้นปีที่ 2 นักศึกษาควรจะเป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ทั้งหมด โดยในชั้นปีที่ 2 
ภาคเรียนแรกควรจะได้หัวข้อ และจะได้มีระยะเวลา ในการเริ่มท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างเข้มข้นส าหรับการ
รวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการตีพิมพ์ต่าง ๆ เต็มที่และส าเร็จการศึกษาได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด    

2) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ มีความเหมาะสมแล้ว  แต่ในด้านการก ากับและดูแลเรื่องประกัน 
คุณภาพ เห็นว่าควรต้องแสดงจุดเด่น หรือจุดขายของการปรับปรุงหลักสูตรตามเป้าหมายที่ก าหนดในครั้งนีว้่า 
คืออะไร มีแนวทาง วิธีการอย่างไรให้ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด  ซึ่งจะต้องเขียนอยู่ใน มคอ.2 หมวด 7 และหมวด 
8  และใสต่ัวชี้วัด (KPI) เข้าไปให้ชัดเจน  จากทีไ่ด้ระบุไว้แล้ว 12 ข้อ ยังไม่มีหลักฐานข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่



๑๕ 

 

เป็นปัญหาที่จะปรับปรุงมีตัวชี้วัดหรือไม่ หรือเป็นไปตามกรอบเท่านั้น  เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นการปรับปรุงทั้ง
จากการครบรอบเวลาและการไม่ผ่านการประกันคุณภาพ  จึงควรจัดท าข้อมูลตามแบบแผน (Pattern) ที่
ก าหนดไว้ให้ชัดเจน   และต้องแสดงให้เห็นว่ามีการแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนเดิมอย่างไร  คาดว่าจะแก้ไข
อะไรบ้าง มีแผนกลยุทธ์รองรับอย่างไรในหมวด 8  เพ่ือจะใช้ทวนสอบติดตามผลได้   

3) เห็นว่าการปรับปรุงหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ควรต้องวิเคราะห์ลงไปให้ชัดว่าสภาพการณ์ทีท่ า 
ให้ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร ก็คือ จากผลการวิจัย หรือจากฐานข้อมูลที่น ามาสู่การท าให้ต้องปรับปรุง  
จุดเน้นที่จะต้องตอบสนองจึงต้องมาจาก Problem Base มาแสดง ไม่ใช่เพียงแค่ถึงก าหนดเวลาที่ต้องปรับปรุง
ซึ่งต่อไปอีก 3-4  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ควรจะต้องมองต่อยอดไประดับปริญญาเอก  จึงต้องมีความ
แตกต่างหรือโดดเด่นจากหลักสูตรเดิม  

4) จ านวนหน่วยกิต  ในรายวิชาสัมมนาทางการจัดการวิศวกรรม 3 (2-2-5)  เห็นว่าค าอธิบาย 
รายวิชาที่ก าหนดไว้  เนื้อหามีความใกล้เคียงกับรายวิชาการท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งอาจท าให้นักศึกษาเสียหน่วยกิต
และเสียเวลาไป  แต่เนื่องจากมีข้อบังคับก าหนดไว้ ว่าต้องมีรายวิชานี้ก าหนดไว้  จึงเห็นว่ารายวิชาสัมมนาฯ 
ควรเสริมเนื้อหา หัวข้ออ่ืนในเรื่องพ้ืนฐานส าคัญ หรือหัวข้อเลือกที่เป็นที่ต้องการหรือสนใจ (Topic) ในยุคสมัย 
ที่ไม่สามารถจัดท าเป็นรายวิชาได้มาใส่เข้าไป  นอกเหนือจากรายวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) ซึ่งมีเวลาทั้งภาค
เรียนที่จะจัดท าโครงร่าง ศึกษาค้นคว้า จนถึงการน าเสนอ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้และมองเห็นภาพอยู่แล้ว   

5) การจัดการเรียนการสอน ควรต้องพิจารณาก าหนดน้ าหนักให้เหมาะสม ระหว่างการจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือปูพ้ืนฐานเพ่ือเรียนต่อระดับปริญญาเอก กับการเสริมสร้างเพ่ิมพูนทักษะให้สูงขึ้น โดยการท า
วิทยานิพนธ์จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพได้   ในเรื่องความรู้พ้ืนฐาน เห็นว่าการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา ควรเน้นหนักในการให้ความรู้ใน 2 รายวิชาให้แน่น  คือ เรื่องระเบียบวิธีวิจัยฯ  และสถิติ
งานวิจัยฯ เป็นวิชาพ้ืนฐานหลัก ซ่ึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาเอก
ได้ แล้วจึงเสริมความรู้อ่ืน ๆ ด้วยรายวิชาสัมมนาฯ   
      ส าหรับผู้ที่เรียนใน แผน ข  ซึ่งเน้นน าไปใช้ประกอบอาชีพ ก็ควรก าหนดให้น้ าหนักโดยเน้นใน
หัวข้อที่จะท าวิทยานิพนธ์  ซึ่งจะก าหนดน้ าหนักโดยอาจลดความเข้มข้นในเรื่องการตีพิมพ์ต่าง ๆ ตามมา 
เพ่ือให้เหมาะสมตามยุคสมัย โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  และอาจเสริมทักษะให้เรียนรายวิชาในระบบคลัง
หน่วยกิต เพ่ือให้น าไปประกอบอาชีพได้ด้วย   

6) เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะที่ควรต้องให้มีการจัดให้เรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในชั้นปีที่ 1   
เพ่ือในชั้นปีที่ 2 จะได้มเีวลาในการจัดท าวิทยานิพนธ์ได้เต็มที่  

7) ควรน าตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไม่ผ่านการประเมินมา มาประกอบการพิจารณา 
ปรับปรุงหลักสูตรว่าจะท าอย่างไรให้ผ่าน   

8) ตามที่กระทรวง อว. ได้มีการออกกฎกระทรวงใหม่ และมีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่อง รวมถึงการ 
ให้อ านาจกับสภามหาวิทยาลัย   ในเรื่องการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการนั้น จากการประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการพูดถึงการน าเสนอผลงานวิชาการในระดับ Proceeding ซึ่ง
ต่อไปจะต้องเป็นระดับสมาคม หรือสมาพันธ์ทางวิชาการที่มีการยอมรับในระดับประเทศ และการจัดการ
น าเสนอผลงานในระดับมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถใช้ได้แล้ว  ซึ่งขณะนี้ก าลังมีการถกประเด็นและจะเสนอขอ
อุทธรณ์อยู่  ดังนั้นจึงขอเสนอให้มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวน ตรวจสอบ และก าหนดแนวทางในการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือใช้ประกอบอ้างอิงในการปรับปรุงหลักสูตรในช่วงนี้ให้ชัดเจน  เนื่องจากกฎกระทรวง 
จะบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2565   



๑๖ 

 

9) ให้ประธานหลักสูตรฯ สรุปประเด็นต่าง ๆ ในการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน จุดเด่น  จุดขาย  ตัวชี้วัด KPI  ฯลฯ ในการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการ
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือจัดท าสรุปชี้แจงตอบข้อค าถามผู้ทรงคุณวุฒิใน
การประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2565 ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป   

มติที่ประชุม   เห็นชอบการน าเสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดงานงานวิศวกรรม  
                  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยให้ขอหลักสูตรตรวจสอบเรื่องเกณฑ์ผลทางวิชาการของ 
                  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และพิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ   
                  และขอให้น าเสนอเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อระดมความคิด  

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

-   ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ  

         วาระท่ี 7.1  การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งต่อไป 

                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ แจ้งก าหนดการประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 3/2565  ในวันศุกร์ที่  27  พฤษภาคม  2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป    

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา   13.15 น. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


